

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BIG – ตำราว่า ถ้าม้วนหางได้ จะสวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เดียวก็คงได้ตามกันต่ออีกล่ะว่า ตำราเล่นไหน ชื่ออะไร และใครเป็นคนเขียน

ซึ่งถ้าจะให้บอก จริงๆ มันก็ไม่ได้มาจากตำราจากเล่มไหนตรงๆ หรือ แต่มันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการดู หรือการวิเคราะห์ภาพจากแท่งเทียน... เรียกว่า อ่านอารมณ์การซื้อขายของวัน ว่าจบวันไปแล้ว เป็นยังไงกัน เล่นแบบไหนกัน แล้วก็น่าจะออกลูกไหนต่อไป แม้ว่าเรื่องของแท่งเทียนนั้น เหนือเมฆได้เคยกล่าวไว้บ่อยว่า ถ้าเป็นตลาดหุ้นเมืองไทย หรือ หุ้นในเมืองไทย เหนือเมฆเคยฉีกตำราแท่งเทียนทั้งไปสามสี่เล่มแล้ว... ก็คิด ดูดีๆ แบบเข้าใจง่าย ๆ ว่า ใครๆ ก็อ่านตำราเบื้องต้นในเรื่องนี้กันทั้งนั้น แล้วก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่า แบบไหนดี แบบไหนร้าย เจอดี ๆ แล้วต้องทำไง เจอร้าย ๆ ก็อยู่อย่างไร... พอแบบนี้แล้ว ก็หุ้นเมืองไทยเนี่ยนะ รู้ ๆ กันอยู่ ราคาจะขึ้นได้แค่ไหน รายย่อยสลักร้อยคนพันคน ก็ไม่สามารถหรอก จริงไหม นอกเสียจากว่า ร้อยคนพันคนที่ว่า จะร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ล่ะ... เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ รวมถึงแท่งเทียนที่กล่าวในวันนี้ด้วย จึงไม่ใช่เครื่องมือของนักเก็งกำไรเท่านั้น เป็นเครื่องมือของรายใหญ่ๆ ที่จะอาศัยเครื่องมือทางเทคนิคไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตาม ทำมาหากินได้สบายๆ ขึ้นอยู่กับว่า จะเอาแบบไหน อยากได้หุ้น หรือ อยากขายหุ้น ทำได้ทั้งนั้น... ซึ่งคงไม่ต้องกล่าวไปมากมายกว่านี้แล้วกระมัง คนที่เล่นด้วย กราฟหรือสัญญาณทางเทคนิค ย่อมรู้ดีอยู่แล้ว... แต่ก็อย่างว่าอีกนั่นแหละครับ รู้ทั้งรู้ แต่ก็รักการเก็งกำไร และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า เรารายย่อย หนีหรือออกจากหุ้นได้ยากกว่า ถ้าเล่นเป็น เงินก็จะหาง่ายเลยแหละ

ดูตามเกม... น่าจะมีแนวๆ ละ เห็นไม่ใหญ่ๆ แอบๆ อยู่ แล้วมาเล่นVolume เยอะๆ ระยะนี้

ถ้าจะเอากันแค่นี้ ดูว่าจะไม่คุ้มที่แอบเก็บมานานกระมัง... เกมมาแบบนี้ ออกตรงนี้ก็ยาก แกรมยังไม่คุ้มอีก

แนวรับ : ... 1.27-1.25 ยังน่าสน ต่ำกว่า 1.20 เลิกเล่น

เป้าหมาย : ... 1.45-1.50 แค่อบสั้น(หรือ อาจมี 1.7-1.8)

Price Chart...(BIG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BIG... ที่กล่าวไว้ ถ้าม้วนหางได้ ก็คือ ดูจากแท่งเทียนวันวาน จะเป็นว่ามีไส้เทียนด้านบนอยู่ ราคา 1.27-1.31 การม้วนหาง ก็จึงจะหมายถึงว่า หากวันนี้ เล่นเกิน หรือ แก้วตัวเหนือ 1.31 ได้ ก็คือ การม้วนหางได้ นั่นเอง แล้วนั่นก็จะเป็นสัญญาณของการไปต่อได้ที่เป้าหมายต่อไป ซึ่งก็มีเป้าที่ระดับ 1.45 หรือพื้นที่ 1.45-1.50 อาจจะมีพักๆ สักระยะก่อน แต่ถ้าจะไปต่อเลยก็ไม่ผิดหรือไม่แปลกนะ โอกาสไปถึงระดับ 1.70-1.80 มีความเป็นไปได้อยู่แล้ว รูปแบบของ MA ที่เป็น Golden Cross เคย Error ไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ดูจาก Volume ในระลอกนี้แล้ว ไม่น่าจะ Error ... จึงเป็นอันว่า หากไม่ต่ำกว่า 1.20 ก่อน ยังไงก็ต้องมองขึ้นไว้อยู่ดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย ฮี ยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน